

ด่วนที่สุด

ที่ มส ๐๐๒๓.๖/ว ๘๘๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ ทุกอำเภอ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน

ตามหนังสือจังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ มส ๐๐๒๓.๖/ว ๖๘๔ ลงวันที่ ๑๗ กรกฎาคม ๒๕๖๗
แจ้งการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอทำการ
ติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ระบบติดตามโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ และ Google Form นั้น

ในการนี้ จังหวัดแม่ฮ่องสอนพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการจัดงาน
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ
๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) จึงให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นอำเภอ
ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการ
เฉลิมพระเกียรติฯ ในระบบติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ https://surveyplan.moi.go.th/upload_doc2/
ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านตามที่กำหนด และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการ
จะแล้วเสร็จโดยสมบูรณ์

๒. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ ที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ
ตาม ๔ กิจกรรม ให้รายงานผลการดำเนินงาน ผ่าน Google Form ให้ครบถ้วน
รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ท้ายหนังสือนี้ สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน และเทศบาล
เมืองแม่ฮ่องสอน ขอให้พิจารณาดำเนินการด้วยเช่นเดียวกัน



ผลการรายงาน



แบบรายงาน Google Form

กลุ่มงานบริการสาธารณะท้องถิ่นและประสานงานท้องถิ่นอำเภอ

โทร. ๐-๕๓๖๑-๒๘๔๑ ต่อ ๓๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_msn@dla.go.th

ผู้ประสาน นายปวิตร กันทะสีมา โทร. ๐๘ ๘๙๖๗ ๑๒๘๖

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพรมะลิ้มพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระบบติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ https://surveyplan.moi.go.th/upload_doc2/

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	การรายงาน
๑	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	ยังไม่รายงาน
๒	เมืองแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	ยังไม่รายงาน
๓	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง	ยังไม่รายงาน
๔	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง	ยังไม่รายงาน
๕	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู	ยังไม่รายงาน
๖	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป้	ยังไม่รายงาน
๗	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา	ยังไม่รายงาน
๘	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง	ยังไม่รายงาน
๙	ปาย	เทศบาลตำบลปาย	ยังไม่รายงาน
๑๐	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้	ยังไม่รายงาน
๑๑	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ	✓
๑๒	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา	✓
๑๓	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้	ยังไม่รายงาน
๑๔	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว	ยังไม่รายงาน
๑๕	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง	ยังไม่รายงาน
๑๖	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา	ยังไม่รายงาน
๑๗	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง	ยังไม่รายงาน
๑๘	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า	ยังไม่รายงาน
๑๙	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด	ยังไม่รายงาน
๒๐	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม	ยังไม่รายงาน
๒๑	ขุนยวม	เทศบาลตำบลขุนยวม	ยังไม่รายงาน
๒๒	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม	ยังไม่รายงาน
๒๓	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา	✓
๒๔	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน	✓
๒๕	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย	ยังไม่รายงาน
๒๖	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ๊	ยังไม่รายงาน
๒๗	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ	ยังไม่รายงาน
๒๘	แม่ลาน้อย	เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย	ยังไม่รายงาน
๒๙	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย	ยังไม่รายงาน
๓๐	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง	✓
๓๑	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาป้อม	✓
๓๒	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ	✓

๓๓	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม	ยังไม่รายงาน
๓๔	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจร	ยังไม่รายงาน
๓๕	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี	✓
๓๖	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย	ยังไม่รายงาน
๓๗	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่สะเรียง	ยังไม่รายงาน
๓๘	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่ยวม	✓
๓๙	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้	ยังไม่รายงาน
๔๐	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต	ยังไม่รายงาน
๔๑	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง	✓
๔๒	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หาะ	ยังไม่รายงาน
๔๓	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน	ยังไม่รายงาน
๔๔	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	ยังไม่รายงาน
๔๕	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย	ยังไม่รายงาน
๔๖	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	ยังไม่รายงาน
๔๗	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลกองก่อ	ยังไม่รายงาน
๔๘	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด	ยังไม่รายงาน
๔๙	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง	ยังไม่รายงาน
๕๐	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ	ยังไม่รายงาน

โครงการ ๑ อปท. ๑ สวนสมุนไพร เจริญพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ระบบติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ผ่าน Google Form

ลำดับ	อำเภอ	อปท.	กิจกรรมที่ ๑	กิจกรรมที่ ๒	กิจกรรมที่ ๓	กิจกรรมที่ ๔
๑	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	✓	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน
๒	เมืองแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	✓	✓	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน
๓	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง	✓	✓	✓	✓
๔	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง	✓	✓	✓	✓
๕	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู	✓	✓	✓	ไม่ได้แนบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๖	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน	✓
๗	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา	✓	✓	✓	✓
๘	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง	✓	✓	ยังไม่รายงาน	✓
๙	ปาย	เทศบาลตำบลปาย	✓	✓	✓	ยังไม่รายงาน
๑๐	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้	ไม่ได้แนบบไฟล์รายชื่อสมุนไพร	✓	ยังไม่รายงาน	ไม่ได้แนบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๑๑	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ	✓	✓	ยังไม่รายงาน	ไม่ได้แนบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๑๒	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม้นาแดง	✓	✓	✓	✓
๑๓	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้	✓	✓	✓	ไม่ได้แนบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๑๔	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว	✓	✓	✓	✓
๑๕	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแบง	ไม่ได้แนบบไฟล์รายชื่อสมุนไพร	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน
๑๖	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา	✓	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน
๑๗	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง	ไม่ได้แนบบไฟล์รายชื่อสมุนไพร	ยังไม่รายงาน	✓	ยังไม่รายงาน
๑๘	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า	ไม่ได้แนบบไฟล์รายชื่อสมุนไพร	✓	ยังไม่รายงาน	✓
๑๙	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด	✓	✓	✓	✓
๒๐	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาปูป้อม	✓	✓	✓	ไม่ได้แนบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่

๒๑	ขุนยวม	เทศบาลตำบลขุนยวม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๒๒	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๒๓	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๒๔	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๕	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๒๖	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กิ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๒๗	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คู่อ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยังไม่มีรายงาน
๒๘	แม่ลาน้อย	เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยังไม่มีรายงาน
๒๙	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๓๐	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๓๑	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าปุม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๓๒	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่โถ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๓๓	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหอม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยังไม่มีรายงาน
๓๔	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยังไม่มีรายงาน
๓๕	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่
๓๖	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๓๗	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่สะเรียง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยังไม่มีรายงาน
๓๘	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่ยวม	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๓๙	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลเมืองมโหฬาร	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔๐	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาศ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔๑	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔๒	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เกาะ	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
๔๓	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ยังไม่มีรายงาน
๔๔	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แบบลิงก์ช่องทางเผยแพร่

๔๕	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย	✓	✓	✓	✓	✓
๔๖	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	✓	✓	✓	ยังไม่รายงาน	✓
๔๗	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลกองก่อย	✓	✓	✓	ยังไม่รายงาน	ไม่ได้แนบบลิ่งที่ช่องทางเผยแพร่
๔๘	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด	✓	✓	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน	ยังไม่รายงาน
๔๙	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง	✓	✓	✓	✓	ไม่ได้แนบบลิ่งที่ช่องทางเผยแพร่
๕๐	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ	ไม่ได้แนบบลิ่งรายชื่อชุมชนไพร	✓	✓	ยังไม่รายงาน	ไม่ได้แนบบลิ่งที่ช่องทางเผยแพร่

ด่วนที่สุด

ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๕๒๕๖



ถึง สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
จังหวัดแม่ฮ่องสอน

เลขที่รับ... ๖๔๕๗
วันเดือนปี ๘ ๗.๑.๖๗
เวลา... ๑๑.๑๕
๑๑๕
๑๑๕๖๗

ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๖.๓/ว ๒๕๘๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้แจ้งการรายงานผลการดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ได้ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดกำกับการติดตามให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานผลการดำเนินโครงการฯ ระบบติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ และ Google Form ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้สอดคล้องกับช่วงเวลาการจัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๗ (๑ มกราคม - ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗) จึงขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ให้ดำเนินการ ดังนี้

๑. ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้รายงานผลการดำเนินงานโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ในระบบติดตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ https://surveyplan.moi.go.th/upload_doc2/ ให้เป็นปัจจุบัน โดยใช้ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านตามที่กำหนด และให้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องจนกว่าโครงการจะแล้วเสร็จ โดยสมบูรณ์
๒. เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ยังไม่ได้ดำเนินโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ ตาม ๔ กิจกรรม ให้รายงานผลการดำเนินงาน ผ่าน Google Form ให้ครบถ้วน รายละเอียดปรากฏตาม QR Code ห้ายหนังสือนี้

เรียน ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดพิจารณา

เห็นควร...
อำนาจการ...

(นายปวิตร กัญหะสีมา)

นักส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นปฏิบัติการ

กองส่งเสริมและพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่น
กลุ่มงานส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น

โทร. ๐ ๒๒๔๑ ๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๑๓

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@dla.go.th

ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวกัลย์สุดา มาเยอะ โทร. ๐๘ ๕๖๑๑ ๕๐๓๕

๒. นางสาวรัตติยา วงศ์กาญจนา โทร. ๐๙ ๖๘๑๕ ๕๖๘๗



กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

(นายประทีป โตรี)

(นายภัสสทธิ นิธิบุญเศรษฐ์)
ท้องถิ่นจังหวัดแม่ฮ่องสอน

๑. ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่าน



bit.ly/4eXtQky

๒. แบบรายงาน ๔ กิจกรรม



bit.ly/3UW5AGg

๓. ตรวจสอบผลการรายงาน ๔ กิจกรรม



bit.ly/3UX5PRw

แบบรายงานผลการดำเนินโครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2567

maehongsonlocal.3@gmail.com สลับบัญชี 

ระบบจะบันทึกชื่อและรูปภาพที่เชื่อมโยงกับบัญชี Google เมื่อคุณอัปโหลดไฟล์และส่งแบบฟอร์มนี้

* ระบุว่าเป็นคำถามที่จำเป็น

อีเมล *

บันทึก maehongsonlocal.3@gmail.com เป็นอีเมลที่จะรวมกับคำตอบของฉัน

1. จังหวัด *

เลือก 

2. อำเภอ

คำตอบของคุณ



3. ประเภทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *

- องค์การบริหารส่วนจังหวัด
- องค์การบริหารส่วนตำบล
- เทศบาลนคร
- เทศบาลตำบล
- เทศบาลเมือง
- เมืองพัทยา

4. สังกัด (ชื่อเต็ม อปท.) โปรดตรวจสอบการสะกดให้ถูกต้อง *

เช่น องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว

คำตอบของคุณ

5. รหัส อปท. (โปรดระบุให้ถูกต้อง) *

เช่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ รหัส อปท. คือ 02810101 เมืองพัทยาโปรดระบุ "เมืองพัทยา"
คลิกที่นี่เพื่อตรวจสอบรหัส อปท.

คำตอบของคุณ

6. ชื่อ-สกุล ผู้รายงานข้อมูล *

คำตอบของคุณ

ตำแหน่ง *

คำตอบของคุณ



เบอร์โทรศัพท์ *

คำตอบของคุณ

7. ท่านต้องการรายงานผลการดำเนินโครงการฯ ในกิจกรรมใด (เลือกได้หลายตัวเลือก) *

- กิจกรรมที่ 1 "สมุนไพรท้องถิ่นเรา"
- กิจกรรมที่ 2 "ปลูกป้กรักษ์สมุนไพร"
- กิจกรรมที่ 3 "สวนสมุนไพรท้องถิ่น ทรงคุณค่า"
- กิจกรรมที่ 4 "อนุรักษ์สมุนไพรท้องถิ่น"

ถัดไป

หน้า 1 จาก 6

ล้างแบบฟอร์ม

ห้ามสงรหัสผ่านใน Google ฟอร์ม

เนื้อหาที่นี่ได้ถูกสร้างขึ้นหรือรับรองโดย Google [รายงานการละเมิด](#) - [ข้อกำหนดในการให้บริการ](#) - [นโยบายความเป็นส่วนตัว](#)

Google ฟอร์ม



**โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพรมะลิ้มพระ
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิม
ผลการดำเนินโครงการภาพรวม (รายจังหวัด)**

ข้อมูล ณ 8 ก.ค. 67 เวลา 16.00 น. ที่รายงานผ่าน C

จำนวน อปท.	50	แห่ง
ร้อยละการดำ	0.6	

จังหวัดสามารถตรวจสอบการรายงานของ อปท.
เพิ่มเติมหลังจากตัดยอดเวลา 08.30 น. ทางลิงก์
(ข้อมูลล่าสุดจะถูกไฮไลท์ด้วยสีฟ้า)

<https://docs.google.com/spreadsheets/d/1DkAGQG3Ic849pHfUqR5DnO5o6EQ1t1IltgxUyC3Di0w/edit?usp=sharing>

#UNKNOWN!

จังหวัด	จำนวน อปท. ที่รายงาน
แม่ฮ่องสอน	50
ผลรวมทั้งหมด	50

**โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร
เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
รายชื่อองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดำเนินโครงการ**

** ท่านสามารถกรองข้อมูล โดยเลือกจังหวัด

** กำหนดผลการดำเนินการเป็นคะแนน เพื่อให้ง่ายต่อการวิเคราะห์ข้อมูล ดังนี้

0 = ยังไม่รายงาน

0.5 = รายงานกิจกรรมที่ 1 แล้ว แต่ไม่ได้แนบไฟล์
รายชื่อสมุนไพร

1 = รายงานกิจกรรมที่ 1 แล้ว พร้อมแนบไฟล์รายชื่อ
สมุนไพร

3 = รายงานกิจกรรมที่ 2 พร้อมภาพถ่ายแล้ว

5 = รายงานกิจกรรมที่ 3 พร้อมภาพถ่ายแล้ว

7 = รายงานกิจกรรมที่ 4 แล้ว แต่ไม่ได้แนบลิงก์ช่องทาง
ที่ อปท. นำไปเผยแพร่โครงการ

10 = รายงานกิจกรรมที่ 4 แล้ว พร้อมช่องทาง
การเผยแพร่โครงการ

1. จังหวัด แม่ฮ่องสอน --- เลือกจังหวัด

ข้อมูล ณ 8 ก.ค. 67 เวลา 16.00 น. ที่รายงานผ่าน Google form

ป้ายชื่อแถว	กิจกรรมที่ 1	กิจกรรมที่ 2	กิจกรรมที่ 3	กิจกรรมที่ 4
เทศบาลตำบลขุนยวม				
'05580201	1	3	5	10
เทศบาลตำบลปาย				
'05580301	1	3	5	0
เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้				
'05580401	1	3	5	10
เทศบาลตำบลแม่ยวม				
'05580403	1	3	5	10
เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย				
'05580501	1	3	5	10
เทศบาลตำบลแม่สะเรียง				
'05580402	1	3	5	7
เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน				
'04580102	1	3	0	0
องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน				
'02580101	1	0	0	0
องค์การบริหารส่วนตำบลลวงน้อย				
'06580603	1	3	0	7
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย				
'06580502	1	0	0	10
องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม				
'06580206	1	3	5	7

องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด				
'06580701	1	3	5	0
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าพาน้ำม				
'06580504	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว				
'06580304	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม				
'06580703	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกาต				
'06580405	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า				
'06580704	0.5	3	0	10
องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู				
'06580103	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋				
'06580406	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโปง				
'06580604	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา				
'06580307	1	0	0	0
องค์การบริหารส่วนตำบลผาบ่อง				
'06580104	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน				
'06580202	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง				
'06580308	0.5	0	0	0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กี้				
'06580207	0.5	0	0	7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง				
'06580404	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน				
'06580605	1	3	0	10
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา				
'06580203	1	0	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ไถ				
'06580505	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง				
'06580503	0.5	0	0	7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เนาเต็ง				
'06580305	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย				
'06580204	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย				
'06580509	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง				
'06580506	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด				
'06580601	1	0	0	0

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ				
'06580606	0.5	0	0	7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หาะ				
'06580407	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ				
'06580205	1	3	5	0
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้				
'06580306	1	3	5	7
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้				
'06580302	0.5	3	0	7
องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ				
'06580303	1	3	0	7
องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง				
'06580702	0.5	0	5	0
องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย				
'06580602	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี				
'06580507	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลเส้าหิน				
'06580408	1	3	5	0
องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป้				
'06580105	0	0	0	10
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง				
'06580106	1	3	0	0
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง				
'06580107	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา				
'06580108	1	3	5	10
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม				
'06580508	0	0	0	0
ผลรวมทั้งหมด	1	3	5	10

โครงการ 1 อปท. 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

ตรวจสอบองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยังไม่ได้รายงานผลการดำเนินงาน

ข้อมูล ณ 8 ก.ค. 67 เวลา 16.00 น. ที่รายงานผ่าน Google forms เท่านั้น

ลำดับ	จังหวัด	อำเภอ	ชื่ออปท.	รหัส อปท.	การรายงาน
4607	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนจังหวัดแม่ฮ่องสอน	'02580101	/
4608	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สวด	'06580601	/
4609	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลนาปู่ป้อม	'06580703	/
4610	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำลอด	'06580701	/
4611	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลปางมะผ้า	'06580704	/
4612	แม่ฮ่องสอน	ปางมะผ้า	องค์การบริหารส่วนตำบลสบป่อง	'06580702	/
4613	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ	'06580606	/
4614	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าโป่ง	'06580604	/
4615	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลกองก้อย	'06580603	/
4616	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คะตวน	'06580605	/
4617	แม่ฮ่องสอน	สบเมย	องค์การบริหารส่วนตำบลสบเมย	'06580602	/
4618	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนแม่ลาน้อย	'06580502	/
4619	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลสันติคีรี	'06580507	/
4620	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่นาจาง	'06580503	/
4621	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยห้อม	'06580508	/
4622	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เฒ่า	'06580505	/
4623	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลท่าผาปูน	'06580504	/
4624	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาหลวง	'06580506	/
4625	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ลาน้อย	'06580509	/
4626	แม่ฮ่องสอน	แม่ลาน้อย	เทศบาลตำบลแม่ลาน้อย	'05580501	/
4627	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋	'06580406	/
4628	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลเสาหิน	'06580408	/
4629	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่ยวม	'05580403	/
4630	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่หะ	'06580407	/
4631	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คง	'06580404	/
4632	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลเมืองยวมใต้	'05580401	/
4633	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	เทศบาลตำบลแม่สะเรียง	'05580402	/
4634	แม่ฮ่องสอน	แม่สะเรียง	องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านภาค	'06580405	/
4635	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งสา	'06580307	/
4636	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองแปง	'06580308	/
4637	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งยาว	'06580304	/
4638	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ฮี้	'06580306	/
4639	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่नाาติง	'06580305	/
4640	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงเหนือ	'06580303	/
4641	แม่ฮ่องสอน	ปาย	องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงใต้	'06580302	/
4642	แม่ฮ่องสอน	ปาย	เทศบาลตำบลปาย	'05580301	/
4643	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่อุคอ	'06580205	/
4644	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กี้	'06580207	/
4645	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ยวมน้อย	'06580204	/
4646	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน	'06580202	/

4647	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เงา	'06580203	/
4648	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	องค์การบริหารส่วนตำบลขุนยวม	'06580206	/
4649	แม่ฮ่องสอน	ขุนยวม	เทศบาลตำบลขุนยวม	'05580201	/
4650	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	เทศบาลเมืองแม่ฮ่องสอน	'04580102	/
4651	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยปูลิง	'06580106	/
4652	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผา	'06580108	/
4653	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลหมอกจำแป่	'06580105	/
4654	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลปางหมู	'06580103	/
4655	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลผาป่อง	'06580104	/
4656	แม่ฮ่องสอน	เมืองแม่ฮ่องสอน	องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยโป่ง	'06580107	/